



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เมืองแกลงใสสะอาด ๒๕๖๖”
และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้รับทราบเจตนารมณ์ “No Gift Policy” ในการงดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในก่อน/ขณะ/หลังจากปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของจังหวัดระยอง จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เมืองแกลงใสสะอาด ๒๕๖๖” และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในเทศบาลตำบลเมืองแกลงจะ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ทุกกรณี” ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จึงประกาศมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองแกลงทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งประชาชนเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ยึดมั่น
จริยธรรมในการดำรงตน เพื่อสร้างศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) รวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ จากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ
ราชการ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งในก่อน/ขณะ/หลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจส่งผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ทั้งนี้ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองแกลงทุกคน จะปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและ
ต่อประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง



ประกาศเจตนาธรรม

“สุจริต โปร่งใส เมืองแกลงใสสะอาด ๒๕๖๖”

NO Gift Policy

งดรับ



งดให้



“ผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง
พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
ในก่อน/ขณะ/หลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

นายสันติชัย ตั้งสวานิช

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

